

Hong Nguyen
Tue, Mar 17 at 1:09 PM

G I Ý SUY NI M L I CHÚA

Thánh Giuse

L i Chúa : Mt 1,16.18-21.24a

Chúng ta thường gọi thánh Giuse là thánh C Giuse. Ngài là ai mà được chúng ta tôn vinh như thế ? Giáo Hội thường dùng từ thánh c để chỉ những Đấng Thánh có những đóng góp quan trọng cho Giáo Hội như thánh Grêgôriô c , thánh Anbectô c ... Thánh Giuse đã đóng góp gì quan trọng cho Giáo Hội ?

Ngài chỉ là một ông thợ mộc v , trong một làng nhỏ vô danh là Nadaret, nhưng sao ngài lại được tôn vinh đến thế ? Trong các sách Tin Mừng, chúng ta không thấy ghi lại một lời nói nào của ngài c . Vậy sao ngài lại được tôn kính đến mức biết như thế ?

Trước một thế gian, ngài là một con người tầm thường, vô danh ti u t , nhưng trước mặt Thiên Chúa ngài rất quan trọng. Tin Mừng thánh Matthêu gọi ngài là người công chính, tức là người thánh thiện. Vì thế Chúa đã chọn ngài làm dòng họ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.

Khi còn trẻ, ngài đã yêu Maria và đã đem lòng cưới nàng làm vợ, nhưng chính Thiên Chúa đã chọn Maria làm mẹ của Chúa Giêsu. Trước khi vợ chồng sống, Maria đã mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Giuse là người công chính không muốn tố cáo nàng nên đem tâm b nàng cách kín đáo. Bao nhiêu đó cũng cho chúng ta thấy con người tốt lành của Giuse.

Chúng ta có biết rằng Giuse phải đau khổ như thế nào khi biết người yêu của mình đã mang thai trước khi vợ với mình không, nhất là Maria được xem như một cô gái thánh thiện và đáng yêu ? Chính Chúa đã can thiệp và cho ngài biết Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm

mở cửa Đền ng Tội Cao. Giuse đã vâng phục và khi tởn nh giặc, Giuse đã làm như là số thốn dĩ y. Môt nét đợc biểtn nà cợa thánh Giuse. Nên thánh không phợi là làm nhợng viợc phi thợng mà là tuân theo ý Chúa trong mợi hoàn cợnh. Thánh Giuse đã vâng phục thánh ý Chúa hoàn toàn. Ngài chính là gợng mợu mà chúng ta cợn noi theo.

Chúng ta biểtn nhợng gì đã xợy ra sau đó. Cuộc đợi cợa thánh Giuse không dợ dàng nhợng đợy nhợng tai ợn và chợng ngợi. Nhợn Maria vợ nhà là cợ mợt gánh nợng, vì Maria có mợt sợ mợnh riêng và Giuse cũng liên ợy trong sợ mợnh đó. Maria mang Chúa Giêsu vào trợn gian và tham dợ vào sợ mợnh cợa Con Thiên Chúa, Đợng Cợ Đợ trợn gian. Sợ mợnh nợy không là mợt quyợn ợi hay danh dợ mà là thợp giá. Giuse đã cùng vác thợp giá đó. Cợ cuợc đợi cợa ngài là cợ mợt hy sinh trợm ợng. Ngài chợ sợng cho Maria và Chúa Giêsu mà thôi. Cợ cuợc đợi cợa ngài là âm thợm cho đợ tợ cợ.

Maria gợn ngày, ngài phợi cùng vợi Maria vợ Bêlem khai sợ kiợm tra theo ợnh cợa hoàng đợ Rôma. Đợn Bêlem, ngài không tìm đợợc cho Maria mợt mái nhà trợ, đành dợn nạng ra mợt hang đá nghèo và đêm hôm đó Maria đã hợ sinh con trong hoàn cợnh túng cợc không kợ xiợt. Giuse phợi đau khợ nhợ thợ nào, chúng ta có biểtn không ? Có ợ viợc viợng thăm cợa các mợc đợng cũng an ợi ngài đợợc phợn nào, nhợng niợm đau xót chợc không nguôi đợợc. Ba vua đợn viợng thăm cũng mang ợi mợt niợm vui nho nhợ nào đó, nhợng rợi phợi tợ tợ bợng bợ em bé chợy trợn sang Ai Cợp vì sợ ác đợc cợa Hêrôđê. Cuộc đợi cợa ngài cam go vợ tợ nhợ thợ đó. Khi đợợc ợnh trợ vợ Nadaret, ngài mợi đợợc yên ợn làm ăn. Cợ cuợc đợi sau đó cợa ngài là lo làm ợng đợ nuôi Maria và Giêsu. Mợt cuợc đợi hoàn toàn chìm trong bóng tợi. Niợm vui duy nhợ tợ cợa ngài là thợy trợ Giêsu ngày càng ợn lên, càng thêm khôn ngoan nhân đợc, là bợng bợ đợa con thợn linh cợa mình và đợa giợn vợi nó.

Chính cuợc sợng âm thợm vợ tợ, tợn tợy và khiêm tợn cợa ngài là vinh quang cợa ngài. Nhìn ngài, chúng ta mợi thợy rợng nên thánh không phợi là làm nhợng viợc phi thợng mà là sợng cuợc sợng tợm thợng cợa mình trong vâng phục thánh ý Chúa, sợng cho Chúa, yêu mợn mợt mình Chúa. Thánh Giuse đã nên thánh cợ vì đã yêu mợn tợn tợy lo cho Chúa Giêsu. Chúng ta hình dung thánh Giuse nhợ thợ nào ? Có ợ là mợt con ngợợi nghiêm nghợ, ít nói, luôn chăm chợ làm viợc ? Không, thánh Giuse, theo thiợn nghợ cợa chúng tợi, là mợt con ngợợi vui tợợi, bình thợn và ợm lúc cũng khô hài. Con ngợợi thánh thiợn bao giợ cũng gieo rợt niợm vui chợ không gieo bợc bợi. Thánh Giuse là thánh cợ vì đã yêu mợn Chúa trợn vợn. Chúng ta muợn nên thánh cũng phợi đợ con đợợng duy nhợ tợ đó. Thánh Phaolo bợo chúng ta : " Dù ăn, dù ngợ, dù làm viợc, hãy làm mợi sợ vì danh Chúa". Đó là con đợợng nên thánh cợa chúng ta. Thánh Giuse là mợt gợng mợu mà chúng ta ai cũng có thợ noi gợng đợợc.

Chúng ta phợi nên thánh. Đó là mợt đòi buợc vì chúng ta phợi nên trợn lành nhợ Cha chúng ta ợ

trên trái là Đấng trăn lành". Đấng đấng đấng chớp đấng nh đấng, chúng ta luôn đấng c đấng h đấng ngày, đó là chúng ta đấng c ăn lỵ Chúa, s đấng v đấng Chúa trong cùng m đấng x đấng ng th đấng t. Chúng ta cùng vui bu đấng n v đấng Chúa nh đấng thánh Phaolo nói : " Tôi s đấng ng nh đấng ng không ph đấng i tôi mà Chúa Kitô s đấng ng trong tôi".Thánh Giuse ch đấng đấng c b đấng ng b đấng Chúa, s đấng ng k đấng bên Chúa thôi, còn chúng ta, chúng ta s đấng ng v đấng Chúa tr đấng n v đấng n h đấng n. T đấng i sao chúng ta không nên thánh ?

Lm Tr đấng m Phúc

Kính chuy đấng n:

H đấng ng
